

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương năm 2021 trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SCT ngày 15/10/2021 của Sở Công Thương Bình Định Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương tại UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

UBND huyện Tuy Phước báo cáo Sở Công Thương Bình Định kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn huyện năm 2021, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tổng số cơ sở thực phẩm trên địa bàn: 252 cơ sở. Trong đó:

- Số cơ sở cấp tỉnh quản lý: 04 cơ sở,
- Số cơ sở cấp huyện quản lý: 248 cơ sở,
- Số cơ sở cấp xã quản lý: 0 cơ sở.

II. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ATTP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NGÀNH CÔNG THƯƠNG

1. Tuyên huyện

- *Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương:*

+ Quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và tổ chức tiếp nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (theo mẫu Phụ lục đính kèm) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định tại Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 76/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 (bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trừ chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản) trên địa bàn thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh và được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;

+ Quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ hạng 2 (theo quy định về phân hạng chợ trong quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh) trên địa bàn, trừ chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản;

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.

- *Nhân lực kiêm nhiệm công tác quản lý ATTP hiện có: 01 người.*

2. Tuyên xã

- *Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương:*

+ Quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và tổ chức tiếp nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (theo mẫu Phụ lục đính kèm) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định tại Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 76/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 (bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trừ chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản) trên địa bàn thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh và được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;

+ Quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ hạng 3 (theo quy định về phân hạng chợ trong quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh) trên địa bàn, trừ chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản;

+ Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân cấp quản lý.

- *Nhân lực kiêm nhiệm công tác quản lý ATTP: 01 người.*

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về ATTP ngành Công Thương luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng tại địa phương, công tác quản lý nhà nước về ATTP đã kiểm soát hiệu quả, bảo đảm ATTP trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thực hiện Quyết định số 76/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Định; theo đó UBND huyện đã triển khai quy định này đến các cơ quan, đoàn thể liên quan và tuyên truyền cho nhân dân bằng nhiều hình thức để tăng cường vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất và chế biến kinh doanh thực phẩm trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, tiếp tục phòng chống có hiệu quả ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm; phấn đấu đạt mục tiêu tất cả thực phẩm được sản xuất, kinh doanh lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn huyện đều là thực phẩm an toàn, UBND huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP theo đúng quy định của pháp luật; quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và của UBND tỉnh về công tác bảo đảm ATTP.

2. Công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Công tác triển khai văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được thực hiện đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã, góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành và chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cho công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện.

3. Công tác tiếp nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm

Thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh, sản xuất các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương trên địa bàn thực hiện gửi cam kết bảo đảm thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất/kinh doanh thực phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tiếp nhận.

4. Công tác quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các chợ hạng 2

Hướng dẫn điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các chợ hạng 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, cụ thể như duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm cùng các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tuân thủ quy định về khám sức khỏe, kiến thức ATTP và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

5. Công tác tuyên truyền

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATTP được chú trọng, tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, bảo quản thực phẩm; phổ biến kiến thức, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; đưa tin các chuyên mục về ATTP trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, chủ yếu tập trung cao điểm vào các ngày lễ lớn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP có sự đổi mới về nội dung, phương pháp, cách tiếp cận đơn giản, thiết thực và đa dạng hóa các loại hình sản phẩm truyền thông như băng rôn, pano, truyền thông xe loa lưu động từ huyện đến xã...

Tuyên dương, khuyến khích phát triển các gương điển hình thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATTP; tuyên truyền cho người tiêu dùng biết các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, cảnh giác trước khi mua sắm, tiêu dùng.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm

Hiện nay, UBND huyện thực hiện kiểm tra ATTP lĩnh vực ngành Công thương kết hợp kiểm tra ATTP lĩnh vực Y tế, Nông nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

Nhìn chung, qua kiểm tra thực tế hầu hết các cơ sở có những vi phạm ít nhiều so với các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Những vi phạm chủ yếu như vi phạm các quy định về điều kiện sức khỏe, kiến thức, thực hành (*người lao động chưa được tập huấn, khám sức khỏe định kỳ*) các cơ sở vi phạm trên Đoàn liên ngành đã hướng dẫn nhắc nhở, hoàn thiện hồ sơ về an toàn thực phẩm đảm bảo theo quy định. Trong năm 2021, số tiền phạt về hành vi vi phạm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công thương là 4.000.000 đồng.

Trong thời gian đến UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi

phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ có trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn huyện.

7. Công tác báo cáo định kỳ/đợt xuất

Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ/đợt xuất về an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định.

8. Kinh phí hàng năm để triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương: không có

9. Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 76/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh

Thực hiện Quyết định số 76/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã thị trấn triển khai thực hiện Quyết định số 76/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Văn bản số 146/UBND-KTHT ngày 02/02/2021. Theo đó, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về quản lý ATTP trong giai đoạn hiện nay.

IV. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

1. Thuận lợi

Trong thời gian qua, các vấn đề về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện từng bước đã được cải thiện. Các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ để triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa phương. Cùng với đó nhận thức của người bán và người mua về vấn đề an toàn thực phẩm được nâng lên; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã coi việc đảm bảo ATTP là đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của cơ sở, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

2. Khó khăn, hạn chế

Mặc dù đã có những nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm. Tuy nhiên hiện nay công chức được phân công phụ trách ATTP ở cấp huyện, cấp xã còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì thế công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện chưa được toàn diện.

Hiện nay do dịch bệnh COVID-19 nên phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động như công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở.

Các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện chủ yếu là những cơ sở kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh nên việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Sở Công Thương Bình Định tạo điều kiện mở lớp đào tạo tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, công tác chuyên môn về ATTP ở tuyến huyện để triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm đạt hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương năm 2021 trên địa bàn huyện Tuy Phước; UBND huyện đề nghị Sở Công Thương Bình Định xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương tỉnh (b/c);
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân